

ข่าวประจำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ทีพีพี vs อาร์เซ็ป



นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายนาจิบ ราซัค ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ออกมาพูดว่า ผู้นำประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตกลงเลื่อนการบรรลุเป้าหมายความตกลง พันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership ที่ เราเรียกชื่อย่อว่า RCEP หรืออาร์เซ็ป จากที่แต่เดิมคาดว่าจะบรรลุการเจรจาในปลาย พ.ศ.2558 เลื่อนออกไปเป็น พ.ศ.2559

หลายท่านอาจจะงงสงสัยว่าอาร์เซ็ปมีความสำคัญอย่างไรถึงขนาดนายกรัฐมนตรีนาจิบต้อง นำมาแถลงข่าว ขอเรียนน่ะครับว่า ความตกลงอาร์เซ็ป เป็นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก 6 ประเทศ ที่เราเรียกกันว่า อาเซียน+6 ซึ่งมีมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย

ทั้ง 16 ประเทศมีจีดีพีรวมกันกว่า 21.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 28 ของโลก มี ประชากรรวมกันแล้ว 3,500 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก มีมูลค่าการค้า รวมกันสูงถึง 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 29 ของการค้าโลก เมื่อปีที่แล้ว พ.ศ.2557 ไทยส่งออกไปยัง 15 ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 1.27 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 56 ของ การส่งออกของไทย และนำเข้าจากประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 1.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ ร้อยละ 58 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของไทย

มีเงินลงทุนโดยตรงจากสมาชิกอาร์เซ็ปทั้ง 15 ประเทศ เข้ามาในไทย 2.8 แสนล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 70 ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด ผู้อ่านท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าการค้า การลงทุนของไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาทลาดขนาดใหญ่ของอาร์เซ็ป

เมื่อนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค บอกเลื่อนอาร์เซ็ป ใจผมก็นึกถึงทีพีพีที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ผู้อ่านท่านคงจำได้นะครับว่าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ที่เราเรียกว่า ทีพีพี ของ 12 ประเทศ มีสหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน เปรู และชิลี ใครจะมองทีพีพียังไง ก็ช่าง แต่ผมมองว่าทีพีพีเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ใช้คานอำนาจเศรษฐกิจ การค้า และอิทธิพลของจีน ส่วนความร่วมมืออาร์เซ็ปที่เริ่มเมื่อ พ.ศ.2555 และผลักดันโดยจีนนั้น ว่าไปแล้ว ก็เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมจีน สำหรับผม ผมมองว่าสหรัฐอเมริกามีเครื่องมือคือทีพีพี ส่วน เครื่องมือของจีนคืออาร์เซ็ป

ทีพีพีที่นำโดยสหรัฐอเมริกามีสมาชิก 12 ประเทศ มีจีดีพีรวมกัน 28.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิด เป็นร้อยละ 38 ของจีดีพีโลก มีประชากร 800 ล้านคน เป็นร้อยละ 11 ของประชากรโลก มีผลิตผล ทางเศรษฐกิจสูงถึง 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,095 ล้านล้านบาท

ผู้อ่านท่านอย่าคิดว่าโลกในปัจจุบันทุกวันนี้ไม่มีสงครามนะครับ โดยแท้ที่จริงมีครับ ทั้ง สงครามโลกครั้งที่ 3 ภายๆ อย่างที่ผมเรียนรับใช้ไปเมื่อวันก่อน ยังมีสงครามการก่อการร้าย สงครามค่าเงินระหว่างประเทศ สงครามการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ ผมว่าทีพีพีกับอาร์ เซ็ปนี่ก็เป็นสงครามการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของสหรัฐฯและจีน

ตอนที่มีการลงนามข้อตกลงทีพีพีเมื่อ 5 ตุลาคม 2558 มีคนถามผมว่า ใน 12 ประเทศนั้น ไม่มีไทยอยู่ด้วย ประเทศของเราควรจะทำยังไงดี ผมยังจำได้ว่าผมตอบว่า ต้องทำ 2 อย่าง อย่างแรก คือเตรียมเจรจาเข้าร่วมทีพีพี (ถ้าเขารับ) อย่างที่สอง เร่งสรุปการเจรจาอาร์เซ็ป ไม่เช่นนั้น ใน อนาคตอันใกล้ เราจะเสียตลาดมโหฬารให้กับประเทศที่เป็นสมาชิกทีพีพี ระหว่าง พ.ศ.2555-2557 การค้ารวมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,159,511 ล้านบาท ส่งออกเฉลี่ยปีละ 721,853 ล้านบาท เฉลี่ยนำเข้าปีละ 437,659 ล้านบาท จะเห็นว่าเราเกินดุลการค้าสหรัฐฯทุกปีนะครับ ปีละ หลายแสนล้านบาท ทีพีพีทำให้สหรัฐฯต้องยกเลิกภาษีศุลกากรไปมากกว่า 18,000 รายการ แต่ ยกเลิกให้กับอีก 11 ประเทศสมาชิกทีพีพีนะครับ ผู้อ่านท่านลองนึกดูนะครับ เครื่องนุ่งห่มจาก ประเทศอื่นจะส่งไปขายในสหรัฐฯเสียภาษีอยู่ในระดับ 17.8-32.5% เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เสียอยู่ในระดับ 7%

เวียดนามเข้าทีพีพี ส่งเครื่องนุ่งห่มกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปตลาดสหรัฐฯด้วยภาษีศุลกากร 0% เราส่งของไปขายในตลาดสหรัฐฯได้น้อยลงแน่นอนครับ

คุณนิติ นวรัตน์